



Thư Mời Tham Dự Đêm Hòa Nhạc Diễn Nguyện

Xác Thân Làm Bánh

Kính thưa Quý Đức Cha, Quý Cha và Quý Cộng Đoàn Dân Chúa,

Thánh nhạc giữ một vai trò hết sức quan trọng trong Phụng Vụ, trong đời sống tâm linh cầu nguyện và cũng là một phương tiện tuyệt hảo để nối kết mọi tâm hồn, nhằm loan truyền sứ điệp Tin Mừng đến mọi nơi, vượt qua mọi ranh giới quốc gia, chủng tộc hay ngôn ngữ. Từ đó Đại Hội Ca Đoàn Toàn Quốc được khơi lên từ một số người quan tâm, ấp ủ..., và hôm nay đã hiện thực.

Sau nhiều lần bàn thảo và kết hợp, chúng con là thành phần Ban Tổ Chức gồm có Linh mục Thomas Hà Quốc Dũng, C.S.s.R – Bề trên DCCT. Houston, Linh mục Nguyễn Minh Quân, C.Ss.R, Nhạc sĩ Văn Duy Tùng, Cô Xuân Trang, Ca trưởng Thanh Hoa, Ca viên Phương Điền, Mộng Đào, Lan Hương, Ánh Nguyệt và một số ACE. cùng một chí hướng cộng tác với ước mong tạo điều kiện cho các ca đoàn/ca trưởng/ca viên tìm hiểu, học hỏi về Thánh Nhạc trong Phụng Vụ, về ca hát trong Phụng Vụ để có thể thánh hóa và nâng tâm hồn tín hữu cầu nguyện, đồng thời đưa những tác phẩm Thánh Nhạc lên một tầm mức trang trọng và nghệ thuật hơn trong ý hướng rao truyền Tin Mừng qua âm nhạc đến cộng đoàn dân Chúa và phục vụ cho Giáo Hội bằng nhiều phương cách khác nhau.

Đại Hội Ca Đoàn Toàn Quốc sẽ có một đêm hòa nhạc Diễn Nguyện với chủ đề XÁC THÂN LÀM BÁNH với mục đích giới thiệu đến mọi người những tác phẩm Thánh Ca được tuyển chọn của một số Linh mục Nhạc sĩ DCCT. như Cha Vũ Khởi Phụng, Cha Thành Tâm, Cha Hoàng Diệp, Cha Tiến Lộc, Cha Hoàng Đức, Cha Hoàng Phúc, Cha Quang Uy, Cha Hạ Đăng, thêm một số bài của Cha Kim Long, Cha Nguyễn Duy, Cha Văn Chi, Cha Nguyễn Hùng Cường và các nhạc sĩ Hải Linh, Nguyễn Kha. Văn Duy Tùng, Thúy Trang, Trần Quang Phục, Maria Mai Phạm, Phùng Minh Mẫn. V,v... Các Vị này đã góp phần làm phong phú thêm cho kho tàng Thánh Nhạc Việt Nam. Đó cũng là tâm nguyện của BTC chúng con không những muốn duy trì mà còn phát triển để các bản Thánh Ca này được mãi vang vọng trên vũ trụ này.

Đêm Thánh Nhạc “Xác Thân Làm Bánh” sẽ được trình tấu bởi dàn nhạc orchestra với trên 60 nhạc công chuyên nghiệp. Các ca sĩ góp mặt trong chương trình này gồm có Đình Bảo, Thiên Tôn, Mai Thiên Vân, Anh Dũng, Thúy An, Tấn Đạt, Hoàng Quân, Tâm Đan Belinda.... Ngoài ra, còn có các tiếng hát của các linh

mục, các tu sĩ DCCT. Đặc biệt nhất là Ban đại hợp xướng trên 700 ca viên về khắp nơi trên thế giới từ Pháp, Úc, Canada, Hà Nội, Sài Gòn, Phan Thiết Việt Nam và các tiểu bang Hoa Kỳ.

Trong Đêm Hòa Nhạc Diễn Nguyên này có sự hiện diện của Đức Cha Micae Phạm Minh Cường – Giám Mục Phụ Tá Giáo Phận San Diego, Linh Mục Nhạc sĩ Nguyễn Duy - Tổng Thư Ký Ủy Ban Thánh Nhạc Việt Nam, Linh Mục Đaminh Nguyễn Phi Long, C.Ss.R. - Giám Phụ Tỉnh DCCT., Linh Mục Matthew Nguyễn Khắc Hy - Giáo Sư Thần Học Đại Học Baltimore, Linh Mục Philipphê Đỗ Thanh Cao – CRM. Dòng Mẹ Chúa Cứu Chuộc, Linh Mục Nhạc Sĩ Giuse Martinô Hồ Quốc Vinh – Ủy Viên Ban Thánh Nhạc TGP. Sài Gòn, cùng Quý Linh Mục hiện diện, Quý Ban/Ngành/Đoàn Thể và những Ân nhân, các nhà Bảo trợ xa, gần.

Đêm Thánh Nhạc “Xác Thân Làm Bánh” sẽ được tổ chức tại Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại. Địa chỉ 3417 W Little York Rd, Houston, Texas vào lúc 7:30PM. Thứ Sáu ngày 28 tháng 6 năm 2024.

Trong ý hướng loan báo Tin Mừng qua Thánh Nhạc/Âm Nhạc đến với tất cả mọi người, Đêm Thánh Nhạc “Xác Thân Làm Bánh” sẽ mở cửa tự do cho khách tham dự và không bán vé. Tuy nhiên, Ban Tổ Chức vẫn hân hoan đón nhận lòng hảo tâm của Quý vị nếu muốn chung tay với chúng con vào công việc có ý nghĩa này. Những đóng góp của quý vị sẽ được phụ giúp cho DCCT. trong các chi phí tổ chức Đại Hội Ca Đoàn Toàn Quốc và Đêm Hòa Nhạc Diễn Nguyên nói trên.

Đêm Thánh Nhạc này sẽ được quảng bá và phát hành rộng rãi trên các phương tiện truyền thông: truyền thanh, truyền hình, YouTube, Facebook, các báo chí trong cộng đồng Việt Nam tại Hoa Kỳ và cộng đồng Công Giáo Việt Nam khắp thế giới.

Ban Tổ Chức, chúng con xin thông báo và kính mời Cộng Đồng Dân Chúa đến tham dự Đêm Thánh Nhạc Diễn Nguyên “Xác Thân Làm Bánh”. Chúc quý vị có được những giây phút hạnh phúc thưởng thức âm nhạc qua những bài Thánh Ca du dương và sâu lắng do chương trình đem đến.

Trân trọng kính mời,

Linh Mục Thomas Hà Quốc Dũng, C.Ss.R.
Bề Trên DCCT Houston - Trưởng Ban Tổ Chức

Nhạc sĩ Văn Duy Tùng – Phó Ban Tổ Chức – Đặc Trách Đại Hội Ca Đoàn Toàn Quốc.
Music Director & Conductor – Chủ Tịch Hội Nhạc Sĩ Công Giáo Việt Nam Hải Ngoại

Linh Mục Vincente Nguyễn Minh Quân, C.Ss.R. – Trưởng Ban Điều Hành
Cô Xuân Trang – Ban Điều Hành
Cô Thanh Hoa – Ban Điều Hành
Anh Phương Điền – Ban Điều Hành
Cô Mộng Đào – Ban Phụ Tá
Cô Lan Hương – Ban Phụ Tá
Cô Ánh Nguyệt – Ban Phụ Tá

Mọi đóng góp, xin gửi về: Linh Mục Hà Quốc Dũng. Địa chỉ: 3417 W. Litter York Rd, Houston, Texas 77091
Hoặc Zeller to Lm. Thomas Hà Quốc Dũng, C.Ss.R.: +1 (214) 315 2303